
09เอกสารการประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้นประจำาปี 2562
AGM

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ปี 2561

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ของบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง CROWNE 1 - 3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า 952 
ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้ 
  • ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง    จ�านวน 52 ราย รวมจ�านวนหุ้นได้ 281,605,320 หุ้น 
  •  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จ�านวน 32 ราย รวมจ�านวนหุ้นได้   18,690,458 หุ้น

รวมจ�านวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น  จ�านวน 84 ราย รวมจ�านวนหุ้นได้ 300,295,778 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.0739 ของจ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม 

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึก
รายงานการประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทจ�านวน 7 คน มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 คน คิดเป็นสัดส่วน 100% ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
 โดยมีรายชื่อดังนี้
 1. นายวุฒิพงษ์  โมฬีชาติ   ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
 2. นายสมพงษ์  ชื่นกิติญานนท์  กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
            กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง
 3. นายวรวิทย์   สีลภูสิทธิ์   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / 
            รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์
            กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นายนพดล   สันธนะพานิช  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นางสาวศรีรัตน์  ชูโชติถาวร   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
            กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 6. นายวิภูธา   ตระกูลฮุน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
            ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 7. นายธนวัฒน์  เลิศวัฒนารกัษ์  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม 
  นางสาวสุกัลยา ค�านวน    กรรมการบริหาร และ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 

ผู้สอบบัญชี 
  นายพิศิษฐ์   ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด
  นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล  ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย 
  นายเดชา   กันเนื่อง   ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย / ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector)
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ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม และเป็น Inspector ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน และดูแล
ให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท
 นางสาวศรีสุนันท์  อนุจรพันธุ์   เลขานุการบริษัท

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ  ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งมีจ�านวนผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,313 คน 

เพ่ือเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ
การประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้า โดยแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการ
เสนอเรื่อง การก�าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 - 29 ธันวาคม 2560 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บรษิทัฯ ได้ใช้ระบบการลงทะเบยีนและการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยท่านผูถื้อหุน้ท่ี
ลงทะเบยีนแล้ว จะได้รบับตัรส�าหรบัลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าท่ี ณ จดุลงทะเบยีน ในลกัษณะกระดาษปร ุแบ่ง
เป็นแต่ละวาระ และในวาระที ่6 จะเป็นวาระเพ่ือพิจารณาการแต่งตัง้กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามวาระ เป็นการลงคะแนน
แยกเพ่ือแต่งตัง้กรรมการแยกเป็นรายบคุคล และจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมด เพ่ือให้การลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ มี
ความโปร่งใส และสะดวกในการลงคะแนนเสยีง ในบตัรลงคะแนนเสยีง จะระบชุือ่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ ในบตัรลงคะแนน
เสียง และจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง  

ผูร้บัมอบฉนัทะ ตามการมอบฉนัทะ แบบ ข . จะไม่ได้รบับตัรลงคะแนน ในกรณีท่ี ผูถื้อหุน้ได้ออกเสยีงลงมตมิาเรยีบร้อยแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะลงคะแนนเสียงตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น ๆ 

ส�าหรบัมตขิองท่ีประชมุในแต่ละวาระของการประชมุครัง้น้ี ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ยกเว้น  
วาระที่ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี 
   สิทธิออกเสียง และ
วาระที่ 9  ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี 
   สิทธิออกเสียง
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2.  เพ่ือความเข้าใจตรงกันในการลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระของการประชมุ เลขานุการบรษิทัได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสยีง 
 ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ  ดังนี้

วธิกีารใช้บตัรลงคะแนน คอื ในแต่ละวาระ เมือ่ท่านประธานได้กล่าวถึงวาระใด และท่านได้แจ้งร้องขอมติท่ีประชมุ ผูถื้อหุ้น
สามารถท�าเครื่องหมาย (X หรือ √) การลงคะแนนเสียงของท่านในวาระนั้น ๆ ได้เพียง 1 ช่องคะแนนเสียง พร้อมลงชื่อ และ
หย่อนในกล่องทีเ่จ้าหน้าทีจ่ะเดินเก็บบตัรลงคะแนน (บตัรลงคะแนนทีท่�าเครือ่งหมายมากกว่า 1 ช่องถือว่าเป็นบตัรเสยี) ท้ังน้ี
จ�านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะเรียกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแสดงให้
ผู้ถือหุ้นทราบทางหน้าจอ  และเมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

3. วิธีการนับคะแนน
 3.1 กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วย
 3.2 ระเบยีบวาระตามหนังสอืมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงแล้ว จะนบัคะแนนเสยีงตามหนงัสอืมอบฉนัทะ ไม่ว่าผูร้บัมอบฉนัทะ 
  จะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม
 3.3 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใด ๆ ที่ยังไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่ 
  หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น
 3.4 ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชุมให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย แต่ละ 
  วาระเมื่อปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว บัตรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากนั้น จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วย

4. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค�าถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อ 
 ประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ - นามสกลุ ตอ่ที่ประชุมดว้ยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด เพือ่ประโยชน์ 
 ในบันทึกในรายงานการประชุม และขอความร่วมมือให้เสนอความคิดเห็นหรือค�าถามหรือตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น 
 หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามในระเบียบวาระสุดท้าย

5. ในการเสนอความเห็นหรือค�าถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสีย 
 เวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการด�าเนินการท่ีเหมาะสมและสมควรแก่เวลา 
 หมายเหตุ  เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย เพ่ือใช้อ้างอิงประกอบ 
     การตรวจสอบคะแนน

ประธานฯ  เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีป่ระชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถื้อหุ้นครัง้ที ่1/2561 ซึง่ประชมุเมือ่วันท่ี 9 มกราคม 
2561 ปรากฏตามส�าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระน้ีจะต้องลงคะแนนเสียง
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ตามที่เสนอ
 เห็นด้วย   300,922,173 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000
 งดออกเสียง     - เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000
 บัตรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการด�เนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เชิญนายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือ
รับทราบถึงผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งรายได้หลักของธุรกิจ มาจากการขายเครื่องมือทางการแพทย์
โดยเฉพาะเครื่องมือฉายรังสีที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทมีรายได้รวม เป็นเงิน 623.43 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2559 ร้อยละ 16.12 ก�าไรสุทธิรวมหลังภาษีเป็นเงิน 41.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 41.42 โดยที่แบ่งเป็น
รายได้จากการขาย 367.61 ล้านบาท รายได้จากการบรกิาร 128.28 รายได้จากการก่อสร้าง 120.66 ล้านบาท รายได้อืน่ 6.88 
ล้านบาท ในส่วนของก�าไรขั้นต้นในปี 2560 บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้น 85.67 ล้านบาท คิดเป็น 13.90% ลดลง จากปี 2559 อัตรา
ก�าไรจากการด�าเนินงานปี 2560 ของบริษัทฯ เท่ากับ 7.71% อัตราก�าไรสุทธิปี 2560 ของบริษัทฯ เท่ากับ 6.60% อัตราผล
ตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2560 ของบริษัทฯ เท่ากับ 8.04%

ส�าหรับโครงการหลักที่ส่งมอบในปี 2560 คือ 1) โครงการโรงพยาบาลวัฒโนสถ 2) โครงการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 3) โครงการ 
Calmette Hospital ประเทศกัมพูชา อีกทั้งกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วม อาทิเช่น 

 • รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2017 : Silver Award จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 •  ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของกิจกรรมเพ่ือสงัคม “โครงการสานพลงั พลกิชวิีตผูป่้วยมะเรง็ 13,000 ราย” ท่ีจดัโดยสมาคมบรษิทั 
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับบริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด

โดยนายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า “กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน ต้องไม่เรยีกร้อง รบัเงนิ ผลประโยชน์หรอืสิง่ของทีไ่ม่สมควร ไม่ทุจรติหรอืเกินปกตวิิสยัจากผูเ้ก่ียวข้องในกิจการของ
บริษัท รวมถึงไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือส่ิงของจากบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีร่วมท�าธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ
ด�าเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถาม 
สรุปความโดยสังเขป ดังนี้

นางสาววราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ขอให้ผู้บริหารเล่าเรื่องราวของบริษัทฯ ว่า
ด�าเนินธุรกิจอะไร เกี่ยวข้องเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเพียงอย่างเดียว หรือว่ามีด�าเนินธุรกิจประเภทอื่นด้วย 
และทราบว่ามีการตั้งศูนย์รักษาโรคมะเร็งด้วย มีบริการอะไรบ้าง
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นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า โครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางเพ่ือ
การรักษาโรคมะเร็ง (“โรงพยาบาลฯ”) นั้น เป็นโครงการที่เริ่มด�าเนินการในปี 2561 ซึ่งเป็นผลจากการอนุมัติของผู้ถือหุ้น เมื่อ
ช่วงต้นปี 2561 ซึง่เป็นแผนการขยายธุรกิจของบรษิทัฯ ด้วย ปัจจบุนัอยู่ในระหว่างด�าเนินการตามแผนทีว่างไว้  การออกแบบ
และก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในเดือนพฤษภาคม 2561 
ซึ่งโรงพยาบาลฯ จะมีขนาดเตียงรองรับผู้ป่วยค้างคืนจ�านวน 30 เตียง โดยเน้นการรักษาแบบเคมีบ�าบัด และการฉายรังสี  
โรงพยาบาลฯ จัดตั้งที่อ�าเภอศรีราชา จ.ชลบุรี (โดยท่ีดินดังกล่าวบริษัทย่อยท่ีจัดตั้งขึ้น ได้ซื้อและโอนเป็นของบริษัทย่อย
เรียบร้อยแล้ว) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ อยู่ในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และได้ยื่น
ขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุ BOI เรยีบร้อยแล้ว บรษิทัย่อยท่ีด�าเนนิการเก่ียวกับโรงพยาบาลนี ้บรษิทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วน 65% 
และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมลงทุน 35% ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ช�าระแล้ว 50% ส�าหรับค�าถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
โครงการโรงพยาบาลฯ ที่ประชุมขอยกให้ไปเป็นการถามตอบในวาระอื่น ๆ 

หลังจากท่ีคณะกรรมการได้ตอบค�าถามผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทใน
รอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง
 
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ประจ�าปี 2560 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่าน 
   การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจ
สอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดตามส�าเนางบการเงินท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งให้พิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 2 ในรายงานประจ�าปี 

ประธานฯ ได้เชิญนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ 
รายงานเก่ียวกับงบการเงินประจ�าปี 2560 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

นายวรวิทย์ สีลภูสิทธ์ิ ได้รายงานข้อมูลทางการเงินประจ�าปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (น�าเสนอผ่านทาง 
Presentation ในห้องประชุม) ดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 767.25 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 245.53 
ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 512.73 ล้านบาท งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : รายได้จากการขาย 367.61 ล้านบาท มีรายได้
จากการให้บริการ 128.28 ล้านบาท รายได้จากการก่อสร้าง 120.66 ล้านบาท รายได้อื่น 6.88 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งหมด  
623.43 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 325.20 ล้านบาท ต้นทุนบริการ  96.08 ล้านบาท ต้นทุนก่อสร้าง 109.60 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหาร 39.73  ล้านบาท มีผลก�าไรสุทธิส�าหรับงบการเงินประจ�าปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
เท่ากับ 41.15 ล้านบาท งบกระแสเงินสด : เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 223.98 ล้านบาท เงินสดและ
รายงานเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ 142.40 ล้านบาท เงินสดและรายงานเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 366.37 ล้านบาท

นางสาวศรรีตัน์ ชโูชตถิาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานต่อท่ีประชมุว่า จากการท่ีได้ประชมุหารอืกับผูส้อบ
บญัช ีและมกีารประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบรายการใดทีม่ปีระเดน็ข้อสงสยั เก่ียวกับงบการเงนิ ซึง่ทัง้หมดเป็น
ไปตามหลกัมาตราฐานการรายงานทางการเงนิ จงึเห็นควรให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้อนุมตังิบการเงนิ ประจ�าปี 2560 สิน้สดุ  ณ  31 
ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
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นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวรายงานต่อท่ีประชุมว่า จากการท่ีได้ประชุมหารือกับ
ผูส้อบบญัช ีและมกีารประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบรายการใดท่ีมปีระเดน็ข้อสงสยั เกีย่วกับงบการเงนิ ซึง่ทัง้หมด
เป็นไปตามหลกัมาตราฐานการรายงานทางการเงนิ จงึเห็นควรให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้อนุมตังิบการเงิน ประจ�าปี 2560 สิน้สดุ ณ   
31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถาม 
สรุปความโดยสังเขป ดังนี้

นายสุพจน์  เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า 
 •  เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 41.39 ล้านบาท ค่อนข้างสูง ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขดังกล่าว 
 •  ธุรกิจของบริษัทฯ ค่อนข้างปรับตัวลดลง ผู้บริหารวางแผนงานในปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเป็นอย่างไร 
 • ค่าเงินตรา อัตราแลกเปลี่ยน ค่อนข้างผันผวน บริษัทฯ มีการท�าสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
  (forward contract) คิดเป็นกี่ %

นายวรวิทย์ สีลภูสิทธ์ิ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่าจ�านวนเงิน
ดังกล่าว มีจ�านวน 40 ล้านบาทท่ีเป็นจ�านวนเงินในการจ่ายปันผล และตอบข้อซักถามท่ีว่า บริษัทฯ มีนโยบายหลักในการ
ท�าสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทุกสัญญา 100% จึงไม่มีความเสี่ยงหรือเส่ียงต�่ามากในการบริหารจัดการ
ทางค่าเงิน

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเสริมเกี่ยวกับตัวเลขรายได้ต่าง ๆ ใจความโดยสรุปว่า ตัวเลขผล
การด�าเนินงานบางส่วนในปี 2559 ควรรับรู้ในปี 2560 แต่เนื่องจากมี 1 โครงการที่ได้มีการเร่งรัดในการส่งมอบงาน ให้แล้ว
เสร็จในปี 2559 ท�าให้ตัวเลขผลการด�าเนินงานในปี 2559 ค่อนข้างสูงเกินกว่าที่วางแผนไว้ แต่ส�าหรับในปี 2561 นี้ บริษัทฯ 
คาดว่าจะเติบโตขึ้น เมื่อเทียบกับผลการด�าเนินงานในปี  2560 

ส�าหรับตัวเลข Backlog ณ 31 มีนาคม 2561 มีอยู่ประมาณ 1,400 กว่าล้านบาท และมีโครงการที่ก�าลังเจรจา และรอลงนาม
อีกหลายโครงการ จึงเป็นผลให้คาดการณ์ได้ว่า ผลการด�าเนินงานจะดีกว่าปีผ่านมา  อย่างไรก็ตามในตัวเลข Backlog นั้น
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งมอบด้วย จึงมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้รับรู้ภายในปีนี้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นไปตามหลักการรับรู้ราย
ได้ของบริษัทฯ คือ ด้านการขายจะเป็นการรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบงาน  ถ้างานบริการหลังการขาย (Maintenance) จะ
รับรู้รายได้เป็นรายเดือน และส�าหรับงานก่อสร้างก็จะรับรู้รายได้ตามงานที่แล้วเสร็จ 

หลงัจากท่ีคณะกรรมการได้ตอบค�าถามผูถื้อหุน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ โดยวาระน้ีจะต้องลงคะแนน
เสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอ
 เห็นด้วย   301,299,775 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
 งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
 บัตรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ไรสุทธิเป็นทุนส�รองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้เชญินายวรวิทย์ สลีภสูทิธ์ิ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านการเงนิและทรพัยากรมนุษย์ ให้รายงานต่อทีป่ระชมุ
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมตักิารจดัสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย ดังน้ี ตามพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก�าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก�าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรร
ก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวนเงิน 
2,080,077 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมเป็นเงินทุนส�ารอง
ตามกฎหมายทั้งสิ้น 16,494,702 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.25 ของทุนจดทะเบียนบริษัท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระน้ีจะต้องลงคะแนนเสียง
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายตามที่เสนอ
 เห็นด้วย   301,299,775 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
 งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
 บัตรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000

วาระที่ 5 พจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ ส�หรบัผลการด�เนนิงานสิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560  
   พร้อมก�หนดวันก�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล

ประธานฯ ได้เชญินายวรวิทย์ สลีภสูทิธ์ิ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านการเงนิและทรพัยากรมนุษย์ ให้รายงานต่อทีป่ระชมุ 
ดังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40  ของก�าไรสุทธิหลังจากหักเงินส�ารองต่าง ๆ  
ทุกประเภทตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษิทัฯ มกี�าไรสทุธิรวมหลงัภาษ ีเป็นเงนิ 41.15 ล้านบาท จงึเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรก�าไรและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

จากผลประกอบการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตรา
หุ้นละ  0.08 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 81.91 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี 
2560 หลังหักส�ารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิ
หลังหักภาษีและส�ารองตามกฎหมาย) โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 
26 เมษายน 2561 และก�าหนดจ่ายปันผลในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระน้ีจะต้องลงคะแนนเสียง
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมมีตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท โดยก�าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 และก�าหนดจ่ายปันผลใน
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตามที่เสนอ
 เห็นด้วย   301,299,975 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
 งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
 บัตรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�แหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535  และตามข้อบังคับของบริษัท 
ข้อ 20 ก�าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�านวน
กรรมการในขณะน้ัน ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด การออกจากต�าแหน่งโดยการให้จับ
สลากกัน กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุน้เสนอวาระ และเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเข้ารบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ตามกระบวนการ
สรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก�าหนด เมื่อ
ครบก�าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฎผลคอื ไม่มผีูถื้อหุน้รายย่อยรายใด เสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท ดังนั้นกรรมการที่เสนอเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ มีดังนี้ 
 1. นายวุฒิพงษ์  โมฬีชาติ   ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
 2. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 3. นายวรวิทย์   สีลภูสิทธิ์   กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
           อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ได้เดินออกจากห้องประชุมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือลงคะแนนได้
อย่างเป็นอิสระ และนายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท�าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว

นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การด�าเนินงานของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหา และค�านึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องก�าหนด ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์
สจุรติ จงึเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลัน่กรองและน�าเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบั
เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทและต�าแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหน่ึง (รายละเอียดประวัติของกรรมการท้ัง 3 
ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3)



17เอกสารการประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้นประจำาปี 2562
AGM

เอกสารแนบ 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระน้ีจะต้องลงคะแนนเสียง
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร 
และนายวรวิทย์ สีลภูสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
บริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, และกรรมการของบริษัท รวมถึงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามเดิม อีกวาระ
หนึ่ง  เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

 6.1 นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
  เห็นด้วย   301,300,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
  ไม่เห็นด้วย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
  งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
  บัตรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
 6.2 นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร
  เห็นด้วย   301,280,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
  ไม่เห็นด้วย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
  งดออกเสียง       20,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
  บัตรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
 6.3 นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์
  เห็นด้วย   301,280,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
  ไม่เห็นด้วย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
  งดออกเสียง       20,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
  บัตรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000

ภายหลังจากแจ้งมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้เชิญกรรมการท้ัง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพ่ือพิจารณาวาระประชุมใน
ล�าดับต่อไปตามเดิม โดยนายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ กลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งประธานท่ีประชุมดังเดิม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก�หนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ป ี2561

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวิภูธา ตระกูลฮุน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2561 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
น�าเสนอให้คณะกรรมการ โดยได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ส�าหรับปี 2561 โดยพิจารณาจาก
ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ รวมถึงพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัท และตาม
หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่
เห็นสมควร โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
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 ค่าตอบแทนรายเดือน   
  • ประธานกรรมการ          20,000 บาท ต่อเดือน
  • กรรมการอิสระ         15,000 บาท ต่อเดือน
 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งท่ีมาเข้าร่วมประชุม) 
 คณะกรรมการบริษัท
  • ประธานกรรมการ          15,000 บาท 
  • กรรมการบริษัท         10,000 บาท
  • กรรมการอิสระ         10,000 บาท 
 คณะกรรมการตรวจสอบ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ      15,000 บาท 
  • กรรมการตรวจสอบ        10,000 บาท 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 บาท 
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  10,000 บาท 

สิทธิประโยชน์อ่ืน : ไม่มี  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องลงคะแนนเสียง
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2561 
ตามที่เสนอ
 เห็นด้วย   301,280,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9934
 ไม่เห็นด้วย       20,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0066
 งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000
 บัตรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�หนดค่าสอบบัญชี ส�หรับปี 2561 

ประธานฯ ได้เชิญให้นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับ
การพิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท เอ็ม 
อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด เป็นส�านักงานสอบบัญชีท่ีมีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีท่ีเสนอ
ยังเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการที่ต้องจัดท�างบการเงินรวมเพิ่มเติม จึงเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งต้ังผู้สอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด เป็นผู้
สอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2561 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท�างบการเงินได้ทันตามก�าหนดระยะเวลา
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รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด ซึ่งผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน 
ก.ล.ต. ส�าหรับปี 2561 ดังต่อไปนี้ 

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก�าหนดค่าสอบบัญชีส�าหรับปี 2561 เป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 1,720,000 
บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง แบ่งเป็น
 1. ค่าสอบบัญชีประจ�าปี         800,000 บาท
 2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส      800,000 บาท
 3. ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย (บริษัท แคนเซอร์อลิอันซ์ จ�ากัด) 120,000 บาท

ค่าบริการอื่น (non - audit fee)  : ไม่มี

บรษิทั เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จ�ากัด ยังเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัย่อยของบรษิทัด้วย คือ บรษิทั แคนเซอร์อลอินัซ์ จ�ากัด 

ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ�ากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์
หรอืส่วนได้เสยีกับบรษิทั / บรษิทัย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมผีลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น มีผู้ถือหุ้นได้ยกมือสอบถามและกรรมการได้ตอบข้อซักถาม
โดยสังเขป ดังนี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า เพราะเหตุใดค่าสอบบัญชีจึงมีอัตราที่สูงข้ึน 
ขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า จากค่าสอบบัญชีท่ีเสนอให้กับบริษัทฯ นั้น 
งบรายไตรมาส 3 ไตรมาส ข้ึนอัตราค่าสอบบัญชีเพียง 50,000 บาท ส่วนงบประจ�าปีก็ข้ึนอัตราค่าสอบบัญชีเพียง 50,000 
บาทเช่นกัน ถือว่าเป็นอัตราที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งสาระส�าคัญของงานสอบบัญชี คือการตรวจสอบตัวเลขทางการเงินโดย
ละเอียด จึงเห็นว่าค่าสอบบัญชีท่ีเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว ท้ังน้ีไม่รวมค่าสอบบัญชีท่ีเสนอให้กับบริษัทย่อย
จ�านวน 120,000 บาท 

1

2

3

4

ล�าดับ รายชื่อ เลขที่ใบอนุญาต จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
นายพิศิษฐ์   ชีวะเรืองโรจน์ หรือ
นายเมธี   รัตนศรีเมธา หรือ
นายอัครเดช  เปลี่ยนสกุล หรือ
นางสาวกรทิพย์  วาณิชวิเศษกุล

2803

3425

5389

6947

3 ปี (2558 - 2560)

-

-

-
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มต ิทีป่ระชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมมีตด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากอนมุติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัช ีส�าหรบั
ปี 2561 ตามที่เสนอ
 เห็นด้วย   301,280,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
 งดออกเสียง       20,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
 บัตรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิโดยค�า
สัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่21/2560 เรือ่งการแก้ไขเพ่ิมเตมิกฎหมายเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ ดงัน้ันเพ่ือให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. ดังกล่าว จงึเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมุตัแิก้ไขข้อบงัคบัของบรษิทั ข้อ 36 ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ 21/2560 ดังกล่าว เป็นดังนี้ 

ข้อ (36)  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ�านวนหุ้น ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อ
กนัท�าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมวสิามัญเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นน้ีคณะ กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
สี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัให้มกีารประชมุภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ท้ังหลายซึง่เข้าชือ่กัน หรอืผูถื้อ
หุน้คนอืน่ ๆ  รวมกันได้จ�านวนหุน้ ตามทีบ่งัคบัไว้นัน้จะเรยีกประชมุเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นับแต่วนัครบก�าหนดระยะ
เวลา ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ�านวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระน้ีจะต้องลงคะแนนเสียง
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
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มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ตามท่ีเสนอ
 เห็นด้วย   301,300,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 ไม่เห็นด้วย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
 งดออกเสียง     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000
 บัตรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้น ได้ยกมือสอบถามเพิ่มเติม ใจความโดยสรุปดังนี้

นางสาววราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ว่า 
ประกอบธุรกิจเป็นลักษณะผู้จัดจ�าหน่ายเฉพาะภูมิภาคน้ี (Zone Distributor) เก่ียวกับเครื่องฉายรังสีมะเร็งอย่างเดียวหรือ
ไม่ และบริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางเรื่องรักษาโรคมะเร็งอย่างเดียว หรือว่าจะมีบริการเก่ียวกับ
ล้างไตด้วย 

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า ธุรกิจของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้จัดจ�าหน่าย
และติดตั้ง (Solution Provider) เครื่องฉายรังสีเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง โดยบริษัทฯ จ�าหน่ายให้กับโรงพยาบาลของภาครัฐ
และเอกชนรายใหญ่ต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจ�าหน่ายแล้ว บริษัทฯ ยังรับออกแบบและติดต้ังให้กับกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นโรงพยาบาล
ใหญ่ ๆ ด้วย และก็คือ ที่มาของรายได้หลักของบริษัทฯ 3 ส่วน คือ 
 • รายได้จากการขาย (ขายสินค้าและอุปกรณ์) - รับรู้รายได้เมื่อส่งมอบและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 
 • รายได้จากการบริการ (บริการหลังการขาย) - รับรู้รายได้ทุกเดือน ทุกปี 
 • รายได้จากการก่อสร้าง - เฉพาะโครงการก่อสร้างท่ีบรษิทัฯ ด�าเนินการให้กับโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
  ที่รับรู้ตามสัดส่วนงานที่เสร็จ 

ตอบข้อซักถามท่ีว่า เพราะเหตุใด บริษัทฯ จึงต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาเพ่ือให้บริการเองน้ัน เน่ืองจากเห็นว่ากลุ่ม
ลูกค้าของบริษัทฯ ไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ แต่จะเป็นเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ท�าให้บริษัทฯ มอง
เห็นโอกาสในการเติบโต ที่ท�าให้ทราบว่าจ�านวนเครื่องท่ีให้บริการผู้ป่วยยังไม่เพียงพอต่อจ�านวนผู้ป่วยท่ีเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
โรคมะเร็งน้ียังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตลอดทุกปี ซึ่งโรคน้ีถ้าทราบก่อน ทราบเร็วจะสามารถรักษาให้หายได้ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่
ประมาณ 50 - 60% มักต้องรักษาด้วยวิธีการฉายรังสี แต่ปัจจุบันในภาคตะวันออก 8 จังหวัด มีเพียง 1 โรงพยาบาล คือ 
โรงพยาบาลมะเรง็ชลบรุ ีท่ีให้บรกิารในเรือ่งน้ี บรษิทัฯ จงึมองเห็นโอกาสท่ีจะขยายธุรกิจเฉพาะทางด้านมะเรง็ไปท่ีภูมภิาคน้ัน 
ซึ่งเน้นเฉพาะเรื่องการฉายรังสีและเคมีบ�าบัด ส�าหรับการให้บริการรักษาไต ล้างไต ฟอกไตต่าง ๆ  หรือไม่นั้น ปัจจุบันยังไม่ได้
อยู่ในแผนการด�าเนินงาน เนื่องจากในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บริษัทฯ ท�าการศึกษาเฉพาะเรื่องโรคมะเร็ง แต่
หากมีความเป็นไปได้และเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ก็อาจจะด�าเนินการในอนาคตต่อไป

นางสาววราล ี วณิชเสถียร ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเตมิใจความโดยสรปุว่า ลกัษณะการซือ้ขายเครือ่งฉายรงัสนีัน้ 
โรงพยาบาลแต่ละแห่ง  จะซื้อเครื่องฉายรังสีไปติดตั้งเอง หรือว่าบริษัทฯ ต้องท�าอะไรให้กับโรงพยาบาลบ้าง 
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นายวรวิทย์ สลีภูสทิธ์ิ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านการเงนิและทรพัยากรมนษุย์ ชีแ้จงใจความโดยสรปุว่า เครือ่งฉายรงัสี 
ท่ีบรษิทัฯ น�าเข้ามาจ�าหน่ายให้กับโรงพยาบาลนัน้ ไม่สามารถท่ีจะเสยีบปลัก๊แล้วใช้งานได้เลย แต่เป็นเครือ่งมอืท่ีมคีวามซบัซ้อน 
ทางด้านเทคนิค ท่ีบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญมากว่า 20 ปี ซึ่งในการแข่งขันเก่ียวกับเครื่องฉายรังสีเพ่ือรักษาโรคมะเร็งน้ี มี 
2 ยี่ห้อในโลก โดยอีกยี่ห้อจะเป็นของประเทศทางยุโรป ในการจะได้งานโครงการต่าง ๆ บริษัทฯ ต้องมีการเสนอราคา และ
ประมูลงาน อาทิเช่น โรงพยาบาลวัฒโนสถที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ พิจารณาเลือกเครื่องฉายรังสีที่บริษัทฯ จัดจ�าหน่ายด้วย
เหตุผลทางเทคนิคของเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า

นางสาววราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ จะไปจ�าหน่ายให้กับ
โรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบ้านอื่นอีกหรือไม่ 

นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ ได้
รับมอบหมายจาก Varian ให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา หากได้รับมอบหมายเพ่ิมเติมก็ยินดี
ไปจ�าหน่ายยังประเทศอื่นด้วย  ซึ่งในแต่ละประเทศตอนนี้ก็จะมีผู้แทนจ�าหน่ายในแต่ละประเทศอยู่แล้ว

นางสาววราล ี วณิชเสถียร ผูถื้อหุน้มาด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเตมิใจความโดยสรปุว่า โรงพยาบาลทีศ่รรีาชา จะเริม่ด�าเนนิการ
เมือ่ไหร่ และเครือ่งฉายรงัสทีีบ่รษิทัฯ จ�าหน่ายมก่ีีรุน่ กีร่ปูแบบ และราคาประมาณเท่าไหร่ และท่ีโรงพยาบาลฯจะใช้แบบไหน 

นายวรวิทย์ สีลภูสิทธ์ิ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า หลังจากน้ี
ประมาณ 14 เดือนคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ  ส�าหรับตัวเครื่องฉายรังสีท่ีจะใช้ ก็เริ่มมีพูดคุยแล้ว แต่ยังไม่ได้สรุป
ขั้นสุดท้ายในการพิจารณาเลือกรุ่นและรูปแบบที่จะสั่งซื้อ เครื่องฉายรังสีมีหลายรุ่น หลายแบบ (ประมาณ 4 - 5 รุ่น) แล้วแต่
ว่าลูกค้าต้องการ option ในการใช้งานแบบใด แต่ละรายความต้องการในการใช้ไม่เหมือนกัน ส�าหรับราคาของรุ่นที่บรษิทัฯ 
จดัจ�าหน่าย เริม่ต้นท่ีประมาณ 60 - 100 ล้านบาท อกีท้ังบรษิทัฯ ยังเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายอปุกรณ์ประกอบ เครือ่งตรวจสอบคุณภาพ
รังสี อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

นายวรวทิย์ สลีภูสทิธ์ิ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารด้านการเงินและทรพัยากรมนษุย์ กล่าวเสรมิท้ิงท้ายว่า บรษิทัฯ มวิีสยัทศัน์
และความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจ เนื่องจากโรคมะเร็งยังคงเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนเราเป็นอันดับต้น ๆ  ดังนั้นบริษัทฯ จึง
ใช้ความเชื่อมั่นที่เห็นว่าธุรกิจยังเติบโตได้ในการด�าเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ 

นายเทอดศักดิ์  หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  สอบถามใจความโดยสรุปว่า จากรายงานประจ�าปี หน้า 25 ที่เป็นข้อมูลเกี่ยว
กับโรงพยาบาลในประเทศที่มีบริการรังสีรักษานั้น อยากทราบเก่ียวกับแนวโน้มธุรกิจว่าโรงพยาบาลที่เหลือท่ียังไม่มีเครื่อง
ฉายรังสีจะมีการซื้อเครื่องฉายทั้งหมดหรือไม่ 

นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า การท�าศูนย์
รักษาโรคมะเร็งโดยเครื่องฉายรังสีนั้น ต้องประกอบไปด้วยทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลป์ ต้องการใช้นักฟิสิกส์ และเทคนิค
ทางการแพทย์ และบคุลากรทางด้านนีม้อียู่น้อย ท�าให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งยังไม่พร้อมท่ีจะเปิดบรกิารทางด้าน
นี้ เพราะต้องพึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นักฟิสิกส์ นักเทคนิค มาประกอบกัน จึงเห็นว่าโรงพยาบาลใหญ่ ๆ หลายแห่ง
ยังไม่พร้อม



- Signed - - Signed -
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นายสมพงษ์ ชืน่กิตญิานนท์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กล่าวเสรมิใจความโดยสรปุว่า จากจ�านวนความเพียงพอของเครือ่งฉาย
รังสี สามารถค�านวณได้ง่าย ๆ ว่า 500,000 รายต่อ 1 เครื่อง ดังนั้นจ�านวนประชากรทั้งประเทศ 70 ล้านคน จะมีเครื่องฉายกี่
เครื่อง (ปัจจุบันยังไม่เพียงพอ) ซึ่งใน 1 ปี จะรับผู้ป่วยได้ 500 รายต่อเครื่อง ก็จะเห็นว่า ในแต่ละโรงพยาบาลที่มีเครื่องฉาย
รังสีแล้วอาจจะมีมากกว่า 1 เครื่องแต่ก็ยังไม่เพียงพอ แต่การจะจัดซื้อเพิ่มขึ้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล 
ซึ่งจากจ�านวนเครื่องในปัจจุบันท่ียังไม่เพียงพอ จึงท�าให้บริษัทฯ ยังมีโอกาสในเชิงธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ไปเปิดโรงพยาบาล
เฉพาะทางในด้านโรคมะเร็งนี้ที่ศรีราชา 

นายเทอดศกัดิ ์หวังเสต ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเตมิใจความโดยสรปุว่า กรณีทีโ่รงพยาบาลท้ังเอกชนและภาครฐั 
เผอิญว่าปีใดมีความต้องการซื้อเครื่องเพ่ิมมากขึ้น หรือว่ามีความต้องการเปลี่ยนแปลงเครื่องทดแทนเครื่องเดิม จนกระท่ัง
ส่งผลให้ในปีนั้น ๆ บริษัทฯ มีการสั่งซื้อจากหน่วยงานต่าง ๆ จ�านวนมาก เป็นปีละกว่า 10 เครื่อง บริษัทฯ จะบริหารจัดการ
อย่างไร และการเติบโตในแง่ของการสั่งซื้อที่เป็นจ�านวนเครื่องเป็นอย่างไร 

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงใจความโดยสรุปว่า บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้แน่นอน 
ทั้งทางการติดตั้งและทางการเงินก็สามารถด�าเนินการได้ โดยการท�าสัญญาโอนสิทธิการรับเงินให้กับธนาคาร ความเสี่ยง
ทางการเงินจึงค่อนข้างต�่า 

นายวรวทิย์ สลีภูสทิธ์ิ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารด้านการเงนิและทรพัยากรมนุษย์ กล่าวเสรมิใจความโดยสรปุว่า ทางด้าน
การเงินของบริษัทฯ ไม่มีปัญหาใด เพราะธนาคารให้การสนับสนุนอยู่ ส่วนเรื่องการติดตั้งก็จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ
การเตรียมพ้ืนที่ในการติดตั้งและส่วนของการติดต้ังเครื่อง และส่วนของการติดต้ังเครื่องจะเป็นเจ้าหน้าท่ีโดยตรงของบริษัท 
VARIAN ที่มาติดตั้งเอง 

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวเสริมใจความโดยสรุปว่า ปัจจุบันมีการส่ังซื้อเฉล่ียปีละ 4 - 6 
เครื่อง ซึ่งบริษัทฯ พร้อมที่จะด�าเนินการ หากยอดการส่ังซื้อเข้ามาเพ่ิมเติม แต่อย่างไรก็ตามข้ึนอยู่กับงบประมาณของภาค
รัฐและเอกชนเอง

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามใจความโดยสรุปว่า โครงการโรงพยาบาลที่ศรีราชา เป็นโครงการ
ที่น่าสนใจ มีการวางแผนในอนาคตอย่างไร ในการบริหารงานหรือขยายและพัฒนาโครงการ 

นายสมพงษ์ ช่ืนกิตญิานนท์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ชีแ้จงใจความโดยสรปุว่า จากผลการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ
นั้น Project IRR อยู่ที่ 20.55% จากพื้นฐานการติดตั้งเครื่องฉายรังสีจ�านวน 1 เครื่อง และจ�านวนเตียงรองรับผู้ป่วยแบบค้าง
คืน 30 เตียง ซึ่งหากในอนาคตเห็นว่าโรงพยาบาลมีความเป็นไปได้ มีความเจริญเติบโตไปได้อีก บริษัทฯ ก็อาจจะขยายเพิ่ม
เติมได้ เนื่องจากพื้นที่ในการรองรับจ�านวนเครื่องและคนไข้ ยังสามารถขยายได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ด�าเนินการประชุมทุกส่วน 
คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 16:00 น.
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